

ไม้สาละวินภาคพิสดาร



"คอร์รัปเตอร์"- "ขบวนการมอดไม้สาละวิน" ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังในอดีต ดูเหมือนจะกลับมาฮือฮาอีกครั้ง เพราะล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา "ขบวนการมอดไม้สาละวิน" โพล็อกแล้วครีบทัน "พล.ต. กุชีพ เลิศหิมน" ผบ.กองกำลังนเรศวร "พ.อ.คชาชาติ บุญดี" ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 "คุณวิษณุ รัตนภาค" ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่ฮ่องสอน อุทยานแห่งชาติสาละวิน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน !!

เจ้าหน้าที่ตำรวจจรดหมาย กอรัยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 อส.อำเภอสมเด็จ หน่วยป้องกันรักษาป่าห้วยชมภู จำนวนกว่า 100 นาย ได้ร่วมกันจัดชุดออกลาดตระเวนทั้งทางบก และทางน้ำ ตรวจพบการลักลอบตัดไม้สัก จำนวน 53 ท่อน แต่ละท่อนยาวประมาณ 4 เมตร บริเวณลำห้วยแห่ง บ้านกอมูเดอร์ ต.แม่สามแลบ

อ.สมเด็จ จ.แม่ฮ่องสอน !!

ขณะ "ขบวนการมอดไม้สาละวิน" เตรียมชักลากออกจากป่าลงมา มัดรวมเป็นแพล่องข้ามแม่น้ำสาละวินไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน พฤติกรรมคล้ายการยอนรอยไม้สาละวินในอดีต โดยจ้างคนต่างตัวตัดไม้ในฝั่งไทย ปลอยแพไม้ไหลสู่โรงงานแปรรูปฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนจะตีกลับมาฝั่งไทย

ในรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ !!

"พล.ต. กุชีพ" ได้เดินทางดูพื้นที่พบไม้ และดูการชักลากไม้ของ กลางของกลุ่มขบวนการมอดไม้ โดยใช้ล้อเข็นชักลากออกจากป่า และอาศัยในช่วงน้ำหลากผูกแพปลอยไม้ไหลลอยตามลำน้ำสาละวิน เข้าสู่โรงงานไม้แปรรูป

ที่อยู่ในฝั่งพม่า !!

"พล.ต. กุชีพ" เน้นย้ำให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้ซาร์รอยไม้สาละวิน ซึ่งขณะนี้ยังมีกลุ่มนายทุนในพื้นที่ คอย

ออกไปสั่งว่าจ้างให้ผู้อพยพให้ตัดไม้ตามออร์เดอร์

ย้อนกลับไปช่วงปลายปี 53 !!

"ขบวนการมอดไม้สาละวิน" ชื่อขบวนการขนาดใหญ่ที่มีการแผ่ขยายไปทั่วภาคเหนือของประเทศไทย และป่าสงวนแห่งชาติสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งถือเป็นการลักลอบตัดไม้ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี และประเมินค่าความเสียหายไม่ได้ซึ่งพบมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและขนไม้ล่องไปตามแม่น้ำสาละวิน เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่ามีการค้าดำเนินการมาหลายเดือนแล้ว

เป็นหลักฐานสำคัญยืนยันว่า !!

ระหว่างที่มีการขนย้ายไม้จากสหภาพพม่าผ่านป่าสงวนแห่งชาติสาละวิน มีการตัดไม้ทำลายป่าจำนวนมาก โดยในส่วนของป่าสงวนแห่งชาติสาละวิน และอุทยานแห่งชาติสาละวิน พบว่าไม้สักขนาดใหญ่ 2-3 คนโอบจำนวนมากถูกขนานเพื่อให้นอนต้นตาย และมีการเตรียมตัดฟันจำนวนหลายพันต้น และพบไม้ท่อนที่ถูกตัดฟันแล้ว

คิดเป็นจำนวนนับหมื่นต้น !!

แถมจากการตรวจสอบยังพบว่ามีการออกใบอนุญาตขอใบเบิกทาง 5,329 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จึงสั่งอายัดไม้ที่ยังเหลืออยู่ประมาณ 3,200 ลบ.ม. โดยนำไปใช้แล้วกว่า 2,000 ลบ.ม. และขอใบอนุญาตขนไม้ไปแล้ว 210 เทียว จากใบเบิกทาง 210 ใบ รวมแล้วมีการขออนุญาต

นำเข้าไปกว่า 13,000 ลบ.ม. !!

การดำเนินการทั้งหมดจึงไม่ชอบด้วยนโยบาย และไม่ได้รับการอนุญาตให้มีการนำเข้าไม้จากสหภาพพม่า เพราะไม่เพียงแต่นำเข้าจากพม่าผ่านป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้น แต่ไม้ที่ถูกนำไปแปรรูป อาจจะเป็นไม้ไทยสวมใส่รูปพม่า

ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต !!

ที่สำคัญในส่วนของไม้สาละวินเดิมที่คิดยังไม่เสร็จสิ้น ก็ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ ทล. ไปให้การที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายนายทุนในชั้นศาล ซึ่งปมเผือกร้อนในครั้งนั้น ส่งผลให้มีการส่งย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้ามาประจำ

ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายราย !!

"คอร์รัปเตอร์" บอกตามตรง ส่วนการตรวจยึดไม้สักจำนวน 53 ท่อนของ "ขบวนการมอดไม้สาละวิน" ในครั้งนี้มันจะเชื่อมโยงกับกลุ่มเดิมๆ หรือไม่นั่นถือเป็นสิ่งที่ "วิเชษฐ์ เกษม-ทองศรี" รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องให้ความสำคัญ...และอย่ามองข้ามเด็ดขาด เพราะการกลับมาของ "ขบวนการมอดไม้สาละวิน" ครั้งนี้...ดูเหมือนจะเป็นภาคพิสดารพอควร...!!!

..คอร์รัปเตอร์..